

Mga Pangyayari at mga Aral Mula sa Buhay ng Sugo

Ang Pagbibiro Niya (SAS)

Ang Propeta (SAS) noon ay nagbibiro sa mga Kasamahan niya ngunit walang siyang sinasabi kundi ang totooo. Nakikipag-laro siya sa maybahay niya. Pinapansin niya ang mga bata at nag-tatalaga siya para sa kanila ng isang bahagi sa oras niya. Pinaki-kitunguhan niya sila ng ayon sa nakakayanan nila at nauunawaan nila. Binibiro niya noon ang utusan niya na si Anas ibnu Málík (RA). Marahil ay sinabihan niya ito minsan: **“O may dalawang tainga.”**

May pumunta sa kanya na isang lalaki at nagsabi: “O Sugo ni Allah, isakay mo po ako.” Kaya nagsabi sa kanya ang Propeta (SAS), na nagbibiro: “Tunay na kami ay magpapasakay sa iyo sa anak ng inahing kamelyo.” Nagsabi ito: “At ano po ang gagawin ko sa anakng inahing kamelyo?” Kaya nagsabi ang Propeta (SAS): **“May iba pang nagsisilang ng kamelyo kundi ang mga inahing kamelyo?”**

Siya ay palangiti at masayahin sa harap ng mga Kasamahan niya. Wala silang naririnig mula sa kanya kundi ang mabuting salita. Ayon kay Jarír (RA) na nagsabi: “Hindi ako hinadlangan ng Propeta (SAS) mula ng yumakap ako sa Islam. Hindi niya ako natingnan malibang ngumingiti siya sa harap ko. Talaga ngang dumaing ako sa kanya na hindi ako makapanatili sa ibabaw ng kabayo kaya itinapik niya ang kamay niya sa dibdib ko at nagsabi: **“O Allah, panatilihin Mo siya at gawin mo siya na isang taga-patnubay na napapatnubayan.”** Kaya hindi na ako nalaglag sa kabayo matapos niyon.

Binibiro rin niya noon ang mga kamag-anak niya. Pumunta siya sa bahay ng anak niyang si Fátimah at hindi niya nasumpu-ngan ang asawa nitong si ‘Alíy sa bahay kaya nagsabi siya: **“Nasaan siya?”** Nagsabi ito: Nagkaroon kami ng isang alitan kaya nagalit siya sa akin at lumabas. Pinuntahan siya ng Sugo ni Allah saman-talang siya ay nakahiga sa masjid. Naalis sa kanya ang balabal niya at nalagyan ng alikabok kaya nagsimula ang Sugo ni Allah (SAS) na punasan iyon upang maalis sa kanya habang ito ay nag-sasabi: **“Bumangon ka, o ama ng alikabok; bumangon ka, o ama ng alikabok.”**

Ang Pakikitungo Niya sa mga Bata

Ang mga bata ay may naranasang sapat na bahagi mula sa dakilang kaasalan niya. Nakikipagtakbuhan siya sa maybahay niyang si ‘Á’ishah (RA). Pinapayagan niya ang pakikipaglaro nito sa mga kaibigan nito. Ayon kay ‘Á’ishah (RA) na nagsabi: “Ako noon ay naglalaro kasama ng mga batang babae sa harap ng Propeta (SAS). Mayroon akong mga kaibigan na naglalaro noon kasama ko. Ang Sugo ni Allah (SAS) noon kapag pumasok ay pinagtataguan nila ngunit pinapupunta niya sila sa akin at mag-lalaro sila kasama ko.”

Pinahahalagahan niya rin ang mga bata at nakikilaro sa kanila. Nakikipagmabutihan siya sa kanila. Ayon kay ‘Abdulláh ibnu Shaddád, ayon sa ama niya na nagsabi: “Lumabas sa amin ang Sugo ni Allah (SAS) sa isa sa dalawang *ṣaláh* sa gabi samantalang kinakarga niya si *Ḥasan* o si *Ḥusayn*. Pumunta sa harap ang Sugo ni Allah (SAS) at inilapag niya ito. Pagkatapos ay nagsabi siya ng Alláhu akbar sa pagpapasimula ng *ṣaláh*. Nagdasal siya. Nagpati-rapa siya ng isang pagpapatirapa at tinagalan niya ito. Nagsabi ang ama ko: Kaya inangat ko ang ulo ko at ang bata ay nasa iba-baw ng likod ng Sugo ni Allah (SAS) habang siya ay nakapatirapa kaya bumalik ako sa pagkakapatirapa ko. Kaya noong natapos ng Sugo ni Allah (SAS) ang *ṣaláh* ay nagsabi ang mga tao: O Sugo ni Allah, tunay na ikaw ay nagpatirapa ng isang pagpapa-tirapa na pinatagal mo hanggang sa inakala namin na may nangya-ring isang pangyayari, o na may isiniwalat sa iyo. Nagsabi siya: **Lahat ng iyon ay hindi nangyari; bagkus ang anak ko ay suma-kay sa akin at hindi ko ibig na madaliin siya hanggat hindi natutugon ang kailangan niya.**”

Ayon kay Anas ibnu Málík (RA) na nagsabi: “Ang Propeta (SAS) ay ang pinakamaganda sa mga tao sa kaasalan. Nagsasabi siya sa isang kapatid ko na maliit: **O Ama ni ‘Umayr, ano ang ginawa ng nughayr?** Ang nughayr ay isang maliit na ibon na pinaglalaruan ng batang iyon. Sa pangyayaring ito ay mayroong isang pang-aaliw sa batang ito.

¹ Tinawag dito ng Sugo ang bata na Ama ni ‘Umayr gayong sa kaugaliang Arabe ay hindi tinatawag nang ganito ang mga bata. Isa itong biro at pagla-lambing. Marahil ang katumbas nito sa mga Pilipino ay ang tawaging Mister o Miss ang isang batang lalaki o babae. Ang Tagapagsalin.